

# ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้อยู่อาศัย/ผู้เช่า เกี่ยวกับการป้องกันไฟไหม้ในอพาร์ทเมนต์



**มีเหตุไฟไหม้ บ้าน 80 หลังในประเทศสวีเดนทุกวัน**  
หน่วยบริการฉุกเฉินถูกเรียกใช้ บริการเพียง 20 ครั้ง จากเหตุไฟไหม้ เหล่านี้ เหตุไฟไหม้ อีก 60 ครั้ง นั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ เล็กๆ ที่ ผู้ อยู่อาศัยสามารถดับเพลิงนี้ นได้ ด้วยตนเอง คน 85-90 คนเสียชีวิตในเหตุไฟไหม้ ในแต่ละปีและมีคนใด รับบาดเจ็บประมาณ 1,000 คน สาเหตุของการเกิดเหตุไฟไหม้ ในบ้านพักอาศัยมากที่สุดก็คือการลืมหุงต้มอาหารไว้ บนเตา ไฟฟ้า ลัดวงจร สุ่มบุหรี่ และประกายไฟ



## ตั้งสติ ตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ ในอพาร์ทเมนต์ ทุกแห่ง

ทุกๆ อพาร์ทเมนต์ ตั้ง มีการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ อย่างน้อยหนึ่งเครื่อง มันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการตรวจพบไฟไหม้ โดยเร็วที่สุด เจ้าของอพาร์ทเมนต์ เป็นผู้ รับผิดชอบในการติดตั้งสัญญาณเตือนไฟไหม้ ผู้ พักอาศัยเป็นผู้ รับผิดชอบในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ โดยปกติ คุณสามารถซื้อ สัญญาณเตือนไฟไหม้ ได้ ด้วยตนเอง ซึ่งควรเลือกใช้งานแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งาน 5-10 ปี มันเป็นความคิดที่ดีที่จะมีสัญญาณเตือนไฟไหม้ มากกว่าหนึ่งเครื่อง ตรวจสอบเป็นประจำว่าสัญญาณเตือนไฟไหม้ ทำงานเป็นปกติโดยการกดปุ่มทดสอบซึ่งสามารถพบได้ บนเครื่องสัญญาณเตือนไฟไหม้ ทุกเครื่อง



## อุปกรณ์ดับเพลิง

หน่วยบริการฉุกเฉินแนะนำให้ มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงติดตั้ง ในทุกๆ อพาร์ทเมนต์ นอกจากนี้ ควรจะมีผ้ กั้นไฟซึ่งใช้ สำหรับดับไฟอยู่ ในบ้านด้วย ผ้ กั้นไฟนี้ สามารถใช้ เพื่ อหยุดไฟไหม้ ไม่ให้ลุกลามได้ อุปกรณ์ นี้ สามารถซื้อ ได้ จากห้างสรรพสินค้า ขนาดใหญ่ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง หรือจากบริษัทประกันภัยของคุณ



## ควรรีบหนีไฟให้ เสียชีวิตได้ - หากติดอยู่ในเหตุไฟไหม้

หากเหตุไฟไหม้ เริ่มต้นที่อพาร์ทเมนต์ ของคุณ: เตือนทุกคนในอพาร์ทเมนต์ พยายามดับไฟนั้นหากไม่มีอันตรายใดๆ หากคุณไม่สามารถดับไฟนั้นได้ด้วยตนเอง ปิดประตูห้องที่ไฟกำลังไหม้ออกจากอพาร์ทเมนต์ และปิดประตูด้านนอกเพื่อป้องกันการลุกลามของไฟและควันพิษ ควันเป็นอันตรายและอาจทำให้เสียชีวิตได้ อย่างรวดเร็ว เรียก 112 พบเจ้าหน้าที่ ฉุกเฉินนอกบ้าน



## ห้ามออกไปที่บันได ซึ่งเต็มไปด้วยควันไฟ

หากมีเหตุไฟไหม้ ในอพาร์ทเมนต์ อื่นหรือในอาคารอื่น ให้ อยู่ ในอพาร์ทเมนต์ ของคุณเอง ห้ามออกไปที่บันได ซึ่งเต็มไปด้วยควันไฟ คุณจะปลอดภัยกว่าในอพาร์ทเมนต์ ของคุณเอง ปิดประตูและหน้าต่างทุกบานติดต่อ 112 หน่วยบริการฉุกเฉินมีอุปกรณ์ พิเศษสำหรับช่วยเหลือคุณ ประตูทางเข้า ผนัง เพดาน และหน้าต่างสามารถทนไฟได้ ประมาณ 30-60 นาที



**หากมีเหตุไฟไหม้ในอพาร์ทเมนต์ของคุณ หากติดอยู่ในเหตุไฟไหม้ ออกจากอพาร์ทเมนต์ ติดต่อ 112**

**หากมีเหตุไฟไหม้ที่อื่นในบ้าน ห้ามออกไปที่บันไดซึ่งเต็มไปด้วยควันไฟ**



Föreningen Räddningskärer i Samverkan

www.foreningenfris.se